



# ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว

## ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

http://kpp-rsc.ricethailand.go.th

e-mail: kpp\_rsc.ricethailand.go.th

### ข่าวกิจกรรม

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๒๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙



### ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

นำโดย นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการจัดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) โดยองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) โดยมี นายธานี รัตนานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อแสดงเจตจำนง ต่อการสร้างคุณธรรมตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม สถานที่จัดงาน ณ หอประชุมวชิราวุฒิ โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

### ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขชุม เพื่อจัดทำแปลง ฤดูแล้ง/60 และประชุมสรุปผลการจัดทำแปลงผลิต เมล็ดพันธุ์ในฤดูฝน/59 ณ. บ้านไร่สุขชุม ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559



### ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร



ร่วม จัดนิทรรศการ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายธานี รัตนานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ วัดปราสาท ตำบลคณสี อำเภอมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559



## ชาวหน่ารู้ วิธีแก้ไขปัญห ข้าวกระเทยหนาว

“ข้าว” เป็นพืชอีกชนิดหนึ่ง ที่มักได้รับความเสียหายจากอากาศที่หนาวเย็นและได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก เพราะเป็นอาชีพหลักของประชากรชาวไทย จนได้รับการกล่าวขานกันว่า เป็นกระดูกสันหลังของชาติ อากาศที่หนาวเย็นมีผลทำให้ข้าวได้รับปัญหาจากหลายสาเหตุ เช่น โรคจากเชื้อรา ใบจุด ใบเหลือง หูดการเจริญเติบโต ชะงักงัน ไมกินอาหาร คอรวงสั้น ออกรวงโผล่ไม่พังกาบใบ (โรคจู้) มีความเสี่ยงต่อการที่รวงไม่ผสมเกสรจนเป็นหมัน เมล็ดข้าวเล็ก แบน ลีบ ผลผลิตตกต่ำ ดังนั้นเกษตรกรควรวางแผนรับมือกับการปลูกข้าวในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นอย่างรอบคอบ โดยการเลือกพันธุ์ที่มีความต้านทานต่ออากาศที่หนาวเย็น หรือหลีกเลี่ยงการเพาะปลูกในระยะดังกล่าว ถ้ายังไม่มีความชำนาญเพียงพอ ควรวัดความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้มีความเหมาะสม ดูแลให้สภาพต้นสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความต้านทานโดยการใส่ ปุ๋ยหมักซัลเฟต หว่านตั้งแต่ตอนเตรียมเทือก ฉีดพ่น ไวตาไลเซอร์ และ ไรซ์กรีนพลัส (ทั้งสองตัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อสู้กับอากาศหนาว) ทุกๆ 5 - 7 วัน ตั้งแต่ก่อนเข้าหนาวก็จะยิ่งช่วยให้ข้าว มีการปรับตัว สร้างกลไกในการผลิตฮอร์โมนออกมาต่อสู้กับอากาศที่หนาวเย็นได้ดี ช่วยทำให้สถานการณ์ที่หนักกลายเป็นเบา ผลผลิตได้รับความเสียหายน้อยลง



### ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์

ข้าว	ราคา ก.ก. ละ (บาท)	บรรจุ (ก.ก.)	หมายเหตุ
กข41	16	25	มีจำหน่าย
กข29	16	25	มีจำหน่าย